

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายพิรุณ	ธงชัยสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๒.	นายสงสุข	มูลเมือง	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๓.	นายใจคำ	ตุ้มมาแก้ว	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔.	นายยุทธนา	ปัญญาสุภาตระกูล	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
๕.	นายสมหมาย	คงตาล	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
๖.	นายวัชระ	เสรีรัฐสมใจ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
๗.	นางสาวอาริตา	ต่อเพชร	ตำแหน่ง	รท.ผู้อำนวยการกองคลัง
๘.	นายชัยทัฬห	วงศ์ไกลवाल	ตำแหน่ง	รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๙.	นายธวัชชัย	บุษดี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐.	นายประมวล	เสนสุข	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
ที่ผ่านมา และรายงานผลการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไป

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายวัชระ เสรีรัฐสมใจ รองปลัดเทศบาลฯ จะได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างฝาย ปลูกป่า โดย
สภาเด็กและเยาวชน และประชาชน โดยเทศบาลตำบลแม่เอยจะได้มีการสนับสนุน ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เอย มีการประชุมสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่ออนุมัติแผนการศึกษา แผนงบประมาณเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซม จะมีการประชุม
ผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพบปะกับผู้ปกครอง
ด้วย และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาลของเราจะเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองด้วย

นายชัยทัฬหี วงศ์ไกรवाल รกท.หัวหน้าสำนักปลัดฯ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดศาลเจ้าแม่มะลิกา ถนนนางช้างทาง

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ได้มีกิจกรรมสร้งน้ำศาลพระนางมะลิกาและพระภูมิเจ้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดถนนและทางเท้า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๙ บริเวณหน้าตลาดแม่เฒ่า และบริเวณศูนย์ ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่เฒ่า พิธีสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งรับพรปีใหม่เมือง รับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การทำงาน ให้ซื่อสัตย์ สุจริต โดยพระมหาปฏิทาน ลุกขสุวรรณโสภโณ วัดมงคลสถาน” การนำเสนอหัวข้อ “การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง”

การสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาทภัย มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวน ๑๙๕ ราย และบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการสำรวจและจัดส่งให้เทศบาลแล้ว

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเรา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยกำหนดจุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมเป็น ประจำด้วย

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาทภัย ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในการ แจ้งความเสียหายว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการด้วย

นางสาวอาริตา ต่อเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานการเงินการคลังในช่วงที่ ผ่านมา ได้สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ของเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว

นายธวัชชัย บุษดี นายช่างโยธา กองช่างได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ โครงการ เพื่อซ่อมลำทางสาธารณะ

นายสังสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เฒ่า ได้ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าทางขึ้นดอยกลาง การจัดงานวันวิชาการเกษตรที่ศูนย์เกษตรโรงเรียนชวนา ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วย การทำฝ่ายหมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เฒ่า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และคนงานไว้ช่วยเหลือประชาชนแล้ว

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ได้เตรียมการไฟฟ้าสำรองไว้เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยเกรงว่าจะเกิดปัญหา ขึ้นได้

ได้ไปร่วมประชุมแทนนายกเทศมนตรีฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกหน่วยงานแต่งเครื่องแบบราชการ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบอย่าง ขอให้ทุกท่านแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทำตามระเบียบด้วย และการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ด้าน สิ่งแวดล้อม ให้แต่ละท้องถิ่นรับอาสาสมัครให้ได้ ๕๐ เปอร์เซนต์ ของจำนวนประชากร และรายงานให้จังหวัด เชียงใหม่ทราบด้วย

การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยให้ท้องถิ่นทำเป็นตัวอย่าง รายละเอียดตามเอกสารที่ ได้แจกให้ที่ประชุม

นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล ทุกคนจัดทำการจัดการขยะในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ลงโซเชียลมีเดียด้วย

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย การจัดทำถังขยะเปียก ให้สำนักงานเทศบาล โรงเรียน โรงฆ่าสัตว์ ดำเนินการ ๑ จุด สำหรับวัดในเขตเทศบาล แจกประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือด้วย สำหรับในครัวเรือนแจกประชาสัมพันธ์ แล้วรายงานให้ท้องถิ่นทราบด้วย และการงดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ ขอให้แจ้งห้างร้านที่จำหน่ายน้ำให้เทศบาล ว่าของดได้หรือไม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน งานโครงการธรรมาตราวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยพร้อมกันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ จึงขอให้ทุกท่านแจ้งให้พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมขบวนด้วย โดยให้แต่งกายเสื้อสีชมพูเพื่อแสดงถึงความพร้อมเพียง

ที่ประชุม รับทราบ

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะประชุมแล้ว ขอปิดประชุม และขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย ต่อจากนี้ด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายประมวล เสนสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยทัฬหะ วงศ์ไกรवाल)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย คงตาล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย

(ลงชื่อ)

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย